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(ร่าง) 
บันทึกรายงานการประชุมสามัญ 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

 สมัยที่สอง  ครั้งที่ 2 / 2554  
 
 
 
 

วันพุธ ที่ 24  สิงหาคม  2554  เวลา 14.00 น.  
 
 
 
 
 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
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บนัทกึรายงานการประชุมสามญัสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบรูณ์  
 สมัยทีส่อง  ครั้งที่ 2 / 2554  

วันพุธ ที่  24   สิงหาคม   2554   เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์  

รายชื่อสมาชกิสภาฯ ที่มาประชุม 
1. นายชํานาญ   มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1  อ.เมือง 
2. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 2  อ.เมือง 
3. นายธัชพล   ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
๔. นายวินัย พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง 
๕. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 5  อ.เมือง 
๖. นายอัคนี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 6  อ.เมือง 
๗. นางจิตรา ปาทาน ส.อบจ. เขต ๑  อ.หนองไผ่ 
๘. นางนิภา เจนจบธรรม ส.อบจ. เขต 2  อ.หนองไผ่ 
๙. นางพรพรรณ์ โพธ์ิดี ส.อบจ. เขต 3  อ.หนองไผ่   
๑๐. นายเอกชัย   อาสมาน ส.อบจ. เขต 4  อ.หนองไผ่ 
1๑. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ. เขต 1  อ.หล่มสัก 
1๒. นายณัฐวุฒิ   พั้วช่วย ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มสัก 
1๓. นายเสวก   ศรลัมพ์ ส.อบจ. เขต 3  อ.หล่มสัก 
1๔. นายวิวัฒน์ พั้วช่วย ส.อบจ. เขต ๔  อ.หล่มสัก 
1๕. นางสาวจิราพร เทืองน้อย ส.อบจ. เขต 5  อ.หล่มสัก 
1๖. นางสาวธัญญารัตน์   เดชะปิยะมิตร ส.อบจ. เขต 2  อ.วิเชียรบุรี 
๑๗. นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3  อ.วิเชียรบุรี 
๑๘. นางสาวเทียนทอง   ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4  อ.วิเชียรบุรี 
๑๙. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย ส.อบจ. เขต 1  อ.หล่มเก่า 
๒๐. นางกิมกี ปลั่งศรีทรัพย ์ ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มเก่า 
๒๑. นายประภาส   รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1  อ.บึงสามพัน 
2๒. นายวสันต์ ทองมีแสง ส.อบจ. เขต 2  อ.บึงสามพัน 
23. นายจําเริญ สุวรรณ ี ส.อบจ. เขต ๑  อ.ศรีเทพ 
24. นายทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2  อ.ศรีเทพ 
25. นายสมคิด รินนาศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1  อ.วังโป่ง 
26. นายวิเชียร ญาติรวี ส.อบจ. เขต 1  อ.เขาค้อ 
27. นายอบ แสงนก ส.อบจ. เขต 1  อ.น้ําหนาว 
28. นายวรโชติ สุนธ์ขจร ส.อบจ. เขต 1  อ.ชนแดน 
29. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล ส.อบจ. เขต 2  อ.ชนแดน 

 
 
 
 

 
/รายช่ือฝ่ายบริหาร... 
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รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
 

๑. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๓. นายชาติชัย สาลีผล รองปลัด อบจ.พช. 
๔. นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าสํานักปลัดฯ 
๕. นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ ผอ.กองกิจการสภาฯ 
๖. นางสายชล สุนทร ผอ.กองแผนและงบประมาณ 
๗. นายสํารวย เจอะแก่นหอม รกท. ผู้อํานวยการกองช่าง 
๘. นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผอ.กองการศึกษาฯ 
๙. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผอ.โรงเรียนอบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม) 
๑๐. นางกมลวรรณ  นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการและพานิชย์ 
๑๑. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๒. นายชัยวัฒน์ แก้วพิกุล หัวหน้าฝ่ายการประชุมฯ 
๑๓. นางวิไลพร ชะนะภักด์ิ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
๑๔. นางกานดา กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
๑๕. นางอมรรัตน์ ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
๑๖. นางสมคิด แก้วนิมิต หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
๑๗. นางนวรัตน์ แสนนอก หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
๑๘. นายชูศักด์ิ ทารัตน์ หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
๑๙. นายประเทือง ทองนุ่ม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
๒๐. นายสนั่น ไฉนงุ้น หัวหน้าฝ่ายสํารวจออกแบบ 
๒๑. นายอรรณพ พรหมเศรณ ี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ 
๒๒. นายชนะ จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
๒๓. นางสุจิตรา เอื้อนยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว 
๒๔. นางบุญสิตา คํามา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
๒๕. นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
๒๖. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 
2๗. นางนงเยาว์ กิ่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการ ๔ 
2๘. นางธัญสินี จตุพจน์ เจ้าพนักงานธุรการ ๓ 
๒๙. นางสาวมลิวัลย์ ใจทัศน ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ 
3๐. นางสาววนันญา ศิลกุล พนักงานคอมพิวเตอร์ 
๓๑. นางอุทัย สุวรรณ ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

/ รายช่ือหัวหน้าส่วน… 
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รายชื่อหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดั/องคก์รอสิระ/องคก์รเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ /ผู้นาํท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  ทีเ่ข้ารว่มประชุม 
 

1. นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
2. นางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหล่มเก่า 
3. นายเกรียงศักด์ิ อู่สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหล่มเก่า 
3. นายมานพ บุญคง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหล่มเก่า 
4. นางปัญชลีย์ บุญญถาวร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหล่มเก่า 
5. นายชยพล พรหมดี นายก อบต.นาแซง
6. ด.ต.บุญส่ง อินจัน ผบ.หมู่ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ 
๗. ร.ต.ต.ชัยประคอง นิลเหล็กเพชร รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์
๘. ด.ต.ธนโชติ   พงษ์ศารารักษ์ รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์
๙. นายจํารัส พูดคล่อง ผู้สังเกตการณ์ 
๑๐. นายศิวัฒน์ สาราช ผู้สังเกตการณ์ 
๑๑. นายจรุงพงษ์ ไชยมนตรี ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์เคเบิ้ลทีวี 
๑๒. นายกิจจา วรรณทนาพร ช่างภาพเพชรบูรณ์เคเบิ้ลทีวี 
๑๓. นายอารีย์ สีแก้ว ผู้สื่อข่าวนสพ.เอกรัฐ 
14. นายประเทือง ลี้สุวรรณ ์ ผู้สื่อข่าวสถานโีทรทัศน์ช่อง 7 ส ี
15. นายกําแหง   กลิ่นเทศ บรรณาธิการนสพ.หลักเมือง 
16. นายศรายุทธ กวยทา อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์ 
17. นางสายบัว บุญเขต ผู้สื่อข่าวนสพ.เพชรบูรณ์ 
18. นางปิยะนุช ก่อประโยชน์ ผู้สื่อข่าวนสพ.ฐานทองธุรกิจ 
19. นายประธาน จันละมุด ผู้สื่อข่าวนสพ.ฐานเพชรบูรณ์ 
20. นายสมัคร  โชติวรรณ นายกสมาคมสือ่มวลชนเพชรบูรณ์
21. นายวีรยุทธ แซฉ่ั่ว ผู้สื่อข่าวน สพ.มวลชน 
22. นายกฤษณะชัย แก้วตา ผู้สื่อข่าวน สพ.นิวส์โปลิส 
23. นางลาวัลย์ วุฒิสินอักษรา ผู้สื่อข่าวน สพ.อักษรนิวส์ 
24. นายทรงศักด์ิ เมฆประยูร ผู้ช่วย ส.ส.จักรัตน์ พั้วช่วย 
25. นางจงรักษ์ สุขหอม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหล่มเก่า 
26. นายชาญวิทย์ ปรางค์วัฒนานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหล่มเก่า 
27. นายอนุสรณ์ เอมพิน ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์เคเบิ้ลทีวี 
28. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ อดีตเลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์ 
29. นายชัยยง ไชยปัน เจ้าหน้าท่ี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ 

30. นายพันคํา เทศประสิทธ์ิ ผู้สื่อข่าวนสพ.ชาติไทย 
31. นายบุญจันทร ์ วิชาคํา ผู้สื่อข่าวนสพ.เดลินิวส์ 

 
 

            
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบยีบวาระการประชุมสามัญ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สมัยทีส่อง  ครั้งที่ 2 / 2554  

วันพุธ ที ่ 24   สิงหาคม   2554  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

 
 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่อง ญตัติ แถลงนโยบายตอ่สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดั 
ของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบรูณ์  

 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่อง เพือ่พิจารณา/อนุมตัิ  

-  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกรายงาน... 
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บนัทกึรายงานการประชุมสามญัสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบรูณ์  
 สมัยทีส่อง  ครั้งที่ 2 / 2554  

วันพุธ ที ่ 24  สิงหาคม   2554   เวลา  14.00  น.  
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์  

 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
 

เลขานกุารสภาฯ 
(นายชัยวัฒน์  แก้วพกิลุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
(นายวรโชติ  สุคนธข์จร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในโอกาสนี้ก่อนวาระ
การประชุมผมขออนุญาตนําสวดมนต์ไหว้พระก่อนนะครับ.....ต่อไปนี้
จะเป็นการแสดงความยินดีกับท่านนายกอัครเดช  ทองใจสดที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ประกาศผลการ
เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  แทนตําแหน่งที่
ว่างนะครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกองเอกวิลาศ รุจิ วัฒนพงศ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภา
องค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ด เพชรบู รณ์  ท่ านนฤมล  วรกมล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มอบกระเช้าดอกไม้แสดง
ความยินดี ขอเรียนเชิญครับ ในโอกาสนี้มีสมาชิกสภาฯได้ลงชื่อและ
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ  ท่านวรโชติ  สุคนธ์ขจร ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
และเชิญท่านรองประธานสภาฯ ทั้งสองท่านทําหน้าที่ช่วยเหลือ 
ท่านประธานในที่ประชุมด้วยครับ  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 

            เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่านนายกองเอก
วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
สื่อมวลชน  หัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมใน  
ห้องประชุมแห่งนี้  เมื่อสักครู่เราได้แสดงความยินดีกับท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านอัครเดช ทองใจสด  
ที่ได้รับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แทน
ตําแหน่งที่ว่าง วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  มาร่วม
แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ให้กับท่านนายกอัครเดช  
ทองใจสด  ในฐานะสภาฯ เราก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายก  
อัครเดช  ทองใจสดนะครับ  ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วผมขออนุญาต
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่ 2/2554 วันพุธที่  24  
สิงหาคม  2554  เวลา  14.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เนื่องจากท่าน ส.อบจ.เช้ีย  ฉัตรรัตนศักด์ิ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกต้ังที่ 1 อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

 

/ จังหวัด... 
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ทีป่ระชุม: 
 
 
 
 

 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 

 

 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผลต้ังแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2554 แจ้งให้ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่านทราบนะครับ  และขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้อํานวยการกองทุกกอง
ราชการ  ข้าราชการ  ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทํา
โครงการค่ายฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องขังติดยาเสพติด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยดําเนินการร่วมกับเรือนจํา
อําเภอหล่มสัก  และเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่ 26  สิงหาคม 
2554  โดยมีวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ให้ผู้ต้องขังคดียาเสพติดและ 
ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้มี
ความเข้มแข็ง  ป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดอัตราการ
เสี่ยงที่จะหวนกลับไปเสพซ้ํา  ข้อที่ 2  เพื่อสร้างระบบการยอมรับใน
สังคมให้ผู้ต้องขังคดียาเสพติดและสมาชิกในครอบครัวปรับเปลี่ยน 
เจตคติและมีจิตใจเอื้ออารีย์ต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ข้อที่ 3  
เพื่ อให้ผู้ ต้องขั ง ในเรือนจํ าไ ด้มี โอกาสปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม  
ได้พักผ่อนหย่อนใจและคลายเครียด  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มี
กิจกรรมการแสดงดนตรี  นักร้องพร้อมแดนเซอร์  ซึ่งในปีนี้นักร้อง
ที่มาร่วมกิจกรรมคือโจนัสและคริตต้ีนะครับ  และการแสดงตลกโดย
ประสานงานของเต๋อ เชิญยิ้ม คณะสุเทพ สีใส  สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมที่เรือนจําอําเภอหล่มสักได้ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  
เรือนจําอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ ต้ังแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.  
นะครับ ขอเรียนเชิญท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว แจ้งรายชื่อได้ที่กองแผนและงบประมาณ เพื่อจะได้ประสาน
เจ้าหน้าที่ทางเรือนจําทั้งสองแห่งเพื่ออํานวยความสะดวกและขอ
อนุญาตผู้อํานวยการเรือนจํา ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
 

รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบและให้ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แถลงนโยบาย  หากท่านสมาชิก
สงสัยในนโยบายของท่านนายกสามารถอภิปรายได้นะครับ เชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 
 

         /เลขานุการ... 
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เลขานกุารสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
นายกอบจ. เพชรบรูณ ์
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผมนายชัยวัฒน์  แก้วพิกุล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ขออนุญาตนําเรียนขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติใน
ระเบียบวาระที่ 3 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2552  
ตามมาตราที่   35/4  และข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2554  ข้อ 123  
ข้อ 124 และข้อ 125  ซึ่งกําหนดให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่โดยไม่มี
การลงมติ มีขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามข้อบังคับดังนี้นะครับ  
หลังจากที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่านอัครเดช  
ทองใจสด  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว  ประธานสภาฯ  จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ซักถามและอภิปรายได้ทั้งสนับสนุนหรือคัดค้านในเรื่องความ
เหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการให้
สําเร็จตามนโยบายและรวมไปถึงการสอบถามถึงแผนการปฏิบัติและ
วิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ นะครับ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีสิทธ์ิซักถามหรืออภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้าน
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธ์ิอภิปรายตอบโดยให้
สลับกันตามความเหมาะสมซึ่งในวาระการประชุมนี้จะไม่มีการลงมต ิ 
ผมขออนุญาตนํา เรียนให้ที่ประชุมไ ด้ทราบและขอเรียนเชิญ 
ท่านประธานสภาได้ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
เรียนเชิญครับ 
 
          ขอบคุณครับ  ขอเชิญท่านนายกแถลงนโยบายต่อที่ประชุม
แห่งนี้เชิญครับ 
 
         กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่เคารพทุกท่านครับ  และขอกราบพระคุณท่านนายกองเอก
วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ให้เกียรติร่วม
แสดงความยินดี และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ  ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2554  
นั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
 

/ ส่วนจังหวัด... 
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ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2546  
มาตราที่ 35/4  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบาย 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ต้องมีการลงมตินั้น  ผมจึงขอ
แถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้  ท่านประธานสภาและท่าน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ  จากการที่ผม
ได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกผมเข้ามาทําหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อบริหารงานและ
พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง  ผมจะสานงานต่อจาก
งานเดิมที่ได้ดําเนินการไปแล้วและยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการ
ต่อไป  โดยจะเริ่มต้นงานใหม่ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการเมืองการบริหาร
โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง  โดยมีนโยบายดังต่อไปน้ี 
1. นโยบายการบริหาร  ให้ความสําคัญกับการประสานงานเป็นหลัก 
โดยอาศัยเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนทุกพ้ืนที่ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นสําคัญโดยมีแนวทาง  ดังนี้  
1.1. ประสานการพัฒนากับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการ
ตลอดจนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อรับทราบ
ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน อีกทั้งให้ความสําคัญกับ
การทํางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
1.2. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้โดยให้ประชาชน แจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการ ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ตู้ป.ณ.333 และประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ได้ทางหอกระจายข่าว รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงาน  
เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ พี่น้องประชาชนได้รับทราบและ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานมากขึ้น  
2. นโยบายการพัฒนา  ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้พบปะเยี่ยม
เยือนพี่น้องประชาชน ได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ และจากการรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลประชาชน
มคีวามพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมี 
 

/บางพื้นที่… 
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บางพ้ืนที่อาจยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากมีข้อจํากัด
ด้านงบประมาณ  และยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาได้เท่าที่ควร  ดังนั้น  
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมผมจึงได้กําหนด
นโยบายและการพัฒนาเพื่อให้มีความต่อเนื่องกับสมัยที่ผ่านมาซึ่งมี
ทั้งหมด  5  ด้านด้วยกัน  คือ   
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  การกีฬา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
4. การอนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   
ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกที่เคารพครับ  ผมยังดําเนินนโยบาย
ที่กล่าวมาข้างต้นให้เกิดความต่อเนื่อง  ทั้งนี้  เพื่อมุ่งที่จะแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้   
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จังหวัดเพชรบูรณ์  พี่น้อง
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาแหล่งน้ําและเส้นทางคมนาคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ขนส่ งผลผลิตทางการเกษตร  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  เพื่อรองรับการขยายตัวของจังหวัดเพชรบูรณ์ใน
อนาคต  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร  น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค การแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและปัญหาน้ําท่วม เช่น  ก่อสร้างฝาย  ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ํา  
เป็นต้น ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  เพื่อขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รวดเร็วย่ิงขึ้นและเพื่อให้การสัญจรไป – มา 
ของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น 
ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้น  
2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีระดับการพัฒนาที่ ดีขึ้นต่อไป 
ส่งเสริมการศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์วัฒนธรรม
วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา สนับสนุนกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 
 

/ส่งเสริม... 
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ส่งเสริมด้านการกีฬา ทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด โดยให้การ
สนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เพื่อเป็นการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ส่งเสริม  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนเช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ  อาทิ เช่น  
ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก  เป็นต้น   
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้ความสําคัญกับ
เศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มต่างๆ ประกอบกับจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย จึงกําหนดให้มีการดําเนินการ
ในด้านการบูรณะซ่อมแซม ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชน อันจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด  โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการประกอบ
อาชีพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยก่อสร้างและ
ปรับปรุงเส้นทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
4. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ 
และการกระทําของมนุษย์ ทําให้สภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบ
แก่ประชาชนในวงกว้าง  จึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับองค์กร ชุมชนและกลุ่มต่างๆ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  กิจกรรมการรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป  
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้นําชุมชน  ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
 
 

/พัฒนา... 
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ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 

นายสมคดิ  รนินาศกัดิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 

 
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกระดับ ให้
ได้รับการศึกษาอบรม  เพิ่มพูนความรู้และทักษะ และต้องนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการ มีความสะดวกรวดเร็ว และ
สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วย่ิงขึ้น…ครับ  ท่านประธานสภาฯ
และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมขอเรียนยืนยันต่อหน้าท่าน
ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ  ว่าผมจะมุ่ งมั่น  ทุ่มเท  ที่จะ
ดําเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ณ  สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ 
โดยจะใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  มาใช้ในการบริหาร
จั ดการ โดยจะไม่ทํ า ให้ ประชาชนจั งห วัด เพชรบู รณ์ผิ ดห วั ง 
ที่ได้มอบหมายและไว้วางใจให้ผมได้ทําหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อีกวาระหนึ่ง  และผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ทุกท่าน  ตลอดจนข้าราชการและพนักงานทุกคน  เพื่อให้
ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการ  ทั้งนี้  
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ในฐานะองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบการกระจายอํานาจการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นองค์กรปกครอง
ของประชาชนโดยประชาชน  และที่สําคัญที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอบคุณครับ 
 

          ครับและนั่นคือคําแถลงนโยบายของท่านนายกอัครเดช  
ทองใจสด  ซึ่งมี 2 ด้านนะครับ  ได้แก่  ด้านการบริหาร  และด้านการ
พัฒนา  ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยในนโยบายดังกล่าวหรือไม่ครับ  
เชิญท่านส.อบจ.สมคิด  รินนาศักด์ิ  ครับ   
 

         กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ  ผมสมคิด  รินนาศักด์ิ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เขตอําเภอวังโป่ง
ครับ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านศาสนา
และวัฒนธรรมนั้น  จะมีการจัดทําโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทย  
ไปศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียอีกหรือไม่ครับ ผมอยาก
ให้ประชาชนและพระสงฆ์ที่มีศรัทธาต้ังมั่นอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา
และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พร้อมทั้งเล็งเห็นคุณค่าของการไปศึกษาพุทธธรรมและฝึกฝนปฏิบัติ
ธรรมตามรอยพระบาทพระศาสดา  ณ  ประเทศอินเดียอีกครั้งครับ  
ขอบคุณครับ 
 

          เชิญท่านส.อบจ.เอกชัย ครับ 
 

          /นายเอกชัย... 
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นายเอกชัย  อาสมาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นายธัชพล  ดวงพตัรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นางจติรา  ปาทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  และสวัสดีเพื่อนสมาชิก

สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมเอกชัย อาสมาน เขตเลือกต้ังที่  4 
อําเภอหนองไผ่  วันนี้ผมได้ฟังท่านนายกอัครเดช  ทองใจสด  แถลง
นโยบายผมเห็นด้วยนะครับ  และผมอยากให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  ภายใต้แกนนําของท่านนายกอัครเดชได้จัดทํา
โครงการที่ดีและใหญ่ระดับประเทศ  อย่างที่ท่านผู้ว่าได้จัดสร้างพระ
พุทธมหาธรรมราชาจําลององค์ใหญ่ขึ้น  เพื่อเป็นหน้าเป็นตาและ  
เป็นบารมีให้กับท่านนายกของเรา  และเป็นเกียรติ ศักด์ิศรีให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราสักโครงการนะครับ และถ้าถึงวาระ
อื่น ๆ  ผมจะขอชี้แจงในเรื่องที่ผมจะร้องเรียนอีกครั้ งนะครับ  
ขอบคุณครับ 
 

          ขอบคุณท่านส.อบจ.เอกชัย  นะครับ  เชิญท่านธัชพลครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผมธัชพล  ดวงพัตรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  เขตอําเภอเมือง  ที่ท่านนายกได้แถลงนโยบายไปนะครับ
ผมขอหารือเรื่องการส่งเสริมการศึกษาฯ  ตอนนี้ท่านได้ส่งเสริมเรื่องนี้
ไ ด้ ดี เ ป็ นอย่ า งยิ่ งนะครั บ   โดยการถ่ าย โอนการศึ กษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโรงเรียนนํา
ร่องของเราคือโรงเรียนวังชมภูวิทยาคม  ได้ทําการถ่ายโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ส่วนเรื่อง
ศ าสนานั้ นท่ าน ไ ด้ จั ด โค ร งการนํ าพระสงฆ์ จ า ริ กแสว งบุญ 
สังเวชนียสถาน ดินแดนพุทธภูมิในประเทศอินเดีย ซึ่งถือว่าท่านได้
จัดทําเป็นแบบอย่างนะครับ ดังนั้นผมขอสนับสนุนโยบานของท่าน
นายกนะครับ  ขอบคุณครับ 
 

          เชิญท่านส.อบจ.จิตรา  ปาทาน ครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อนสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน เมื่อสักครู่ที่ท่านนายกได้แถลงนโยบายแล้ว ดิฉัน
เห็นชอบด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะ และอยากเรียนให้ท่านนายกทราบ
เกี่ยวกับการสนับสนุนในส่วนของศาสนา  ดิฉันในฐานะที่นับถือศาสนา
อิสลามอยากให้ท่านนายกดูแลในศาสนาอื่น ๆ บ้าง เนื่องจากเด็ก ๆ  
ที่นับถือศาสนาอิสลามน้ันมีมากพอสมควรนะคะ  ซึ่งยังต้องการให้
สนับสนุนเรื่องของการศึกษา และอยากให้ท่านนายกได้จัดทําโครงการ 
 

/ ส่งเสริม... 
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นายก อบจ.เพชรบรูณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ส่งเสริมกิจกรรมศาสนาอิสลามที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  
ที่ นคร เมกกะ   เนื่ อ งจากการ เ ดินทาง ไปประกอบพิ ธี ฮั จญ์ 
ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียนั้น สําหรับชาวมุสลิมแล้ว 
ทุกคนถือเป็นศรัทธาอันแรงกล้า และเป็นความปรารถนาอย่างสูงสุด
นะคะ อยากให้ท่านนายกช่วยดูแลด้วย  ขอบคุณค่ะ 
 

           ขอบคุณท่าน ส.อบจ.จิตรา เชิญท่านนายกครับ 
  

          กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  
สําหรับนโยบายที่ผมแถลงนั้น ตามท่ีท่าน ส.อบจ.สมคิด  รินนาศักด์ิ 
จากอําเภอวังโป่ง ได้ถามถึงเรื่องที่จะการพัฒนาการศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ว่าจะมีโอกาสจัดทําโครงการนําพระสงฆ์จาริกแสวงบุญ
สังเวชนียสถานดินแดนพุทธภูมิในประเทศอินเดียอีก เพื่อไปดูสถานที่
ประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ของเราได้จัดทําโครงการดังกล่าวไปแล้ว  3 ครั้งนะครับ 
โดยให้ทางสมาชิกของเราร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งได้นําพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการครั้งละ  30  รูป และ
ประสบความสําเร็จในทุกครั้งที่ได้ดําเนินโครงการมานะครับ ได้รับคํา
ชมเชยจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นอย่างดี
นะครับ  และติดตามที่จะให้จัดงบประมาณในการจัดทําโครงการ
ดังกล่าวขึ้นอีกทุก ๆ ปีนะครับ แต่เนื่องจากได้ถูกทักท้วงจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าเราดําเนินการผิดขั้นตอนในการ
จัดสรรงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบนะครับ  และยังคงเป็น
ปัญหาอยู่เพราะว่าบางจังหวัดทําได้บางจังหวัดทําได้  ทางสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว แต่บางจังหวัดก็ยังทําอยู่  
แต่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นผมขอเรียนสมาชิกสภาให้รับทราบว่า
ตอนนี้ผมถูกสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืนอยู่นะครับ 
และได้ทําเรื่องหารือเป็นหนังสืออยู่นะครับ  และทางคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ได้ตีความมาแล้วนะครับ เรื่องการดําเนินการในการที่จะจัด
คนไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศโดยเป็นคนนอกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้นทําไม่ได้นะครับ แล้วพระถือเป็นคนนอกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามท่ี สตง. ตีความนะครับ และได้บอกว่าทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดใช้งบประมาณหาเสียงกับพระ  แต่ผมก็ตอบว่าพระ
ลงคะแนนไม่ได้นะครับ  แต่นโยบายของแต่ละองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแตกต่างกันนะครับ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารของท้องถิ่น 
แต่ล่ะที่ก็แตกต่างกัน  ผมอยากจะสนับสนุนทุกงบประมาณนะครับ  
แต่บางครั้งก็จัดทําไม่ได้ครับ ส่วนของท่าน ส.อบจ.จิตรา  ปาทาน  
ท่านนับถือศาสนาอิสลาม และจังหวัดที่เริ่มต้นจัดให้บุคคลที่นับถือ 
 

 
/ศาสนาอิสลาม... 

http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2ADRA_enTH439&biw=1152&bih=688&sa=X&ei=B_hZTsDIKJHkrAeF04zRCg&ved=0CBYQBSgA&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&spell=1
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ศาสนาอิสลามไปดูงานที่นครเมกกะ  คือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และคณะกรรมการกฤษฎีกา  ไ ด้ตีความมานะครับว่าทําไม่ ไ ด้ 
อยู่ระหว่างเรียกเงินคืนทุกจังหวัดนะครับ  ดังนั้นถ้ายังไม่มีหนังสือตอบ
ที่ชัดเจนจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าจะดําเนินการได้หรือไม่  
ผมขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่าผมไม่สามารถที่จะ  
ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ได้  ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่หาคําตอบที่ชัดเจน
ไม่ได้ ผมว่าเราน่าจะระงับไว้ก่อนนะครับ สําหรับการดูแลศาสนาอื่น ๆ  
นั้นผมขอนําเรียนว่าก็ยังไม่เคยมีหน่วยงานไหน ได้เข้ามาประสานงาน
กับผมเลยนะครับ  ผมเองก็ยังไม่ทราบว่าทางศาสนาอิสลามนั้นมีความ
ต้องการให้เราสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง และตอนนี้ได้มีท่านกํานันตําบล
วังชมภูได้มาประสานกับผมเรื่องของบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้าง
โรงเรียนให้กับเด็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนา  
ผมเองก็ได้รับหนังสือมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ศึกษาถึงรายละเอียด 
และหลักเกณฑ์ในการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสนับสนุนเรื่องนี้
ได้หรือไม่ แต่ถ้าสามารถทําได้ผมยินดีเป็นอย่างย่ิงที่จะสนับสนุน
งบประมาณด้านนี้ครับ ของท่านส.อบจ.สมคิด ก็นับถือศาสนาคริสต์ 
ผมดูแลทุกศาสนานะครับ  สําหรับท่าน ส.อบจ. เอกชัยที่ได้สอบถาม
ถึงการจัดโครงการที่ใหญ่ ๆ ซึ่งตอนนี้เราได้สนับสนุนการจัดสร้างพระ
พุทธมหาธรรมราชาจําลององค์ใหญ่ที่ท่านผู้ว่าเป็นผู้กําหนดนโยบาย
ในการทํางานเรากําลังจะผ่านการโอนงบประมาณจํานวนเงิน  
12,500,000.- บาท นะครับ ส่วนเรื่องพืชผลทางเกษตรของ
เกษตรกรผมได้ดูแลอยู่เสมอ เมื่อป่ีที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนพันธ์ุข้าว
หรือที่เราเรียกว่าข้าวพันธ์ุดีให้กับเกษตรจังหวัดในจํานวนงบประมาณ 
2,000,000.- บาทนะครับ สนับสนุนปุ๋ยเพื่อการเกษตรให้กับกลุ่มผู้
ปลู กข้ า วอี ก จํ านวน  2 ,000 ,000 . - บาท  ท่ าน ต้องศึ กษา 
ถึงรายละเอียดด้วยนะครับ  แต่ก็ยินดีนะครับที่ท่านได้สอบถาม 
ทักท้วง  และเรื่องยาเสพติดถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับ  ในวันที่ 
26 สิงหาคม 2554 ท่านประธานสภาได้เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม
โครงการค่ายฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องขังติดยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่จะจัดขึ้นที่เรือนจําอําเภอหล่มสัก 
และเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้สนับสนุนงบประมาณไป นี่คือรายละเอียดที่ผมได้แถลงนโยบายไป 
5 ด้าน ทุกด้านผมได้ดําเนินการครบทุกด้านนะครับ วันนี้เป็นวันแรก 
ที่มีการแถลงนโยบายอาจจะไม่มีการลงลึกในรายละเอียดมากนัก  
หากมีการประชุมครั้ ง ต่อไป ท่านสมาชิกมี เรื่องที่จะสอบถาม 
ผมตอบท่านได้ทุกคําถามแน่นอนครับ  ขอบคุณครับ 
 
 

/ ประธาน... 
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          ขอบคุณท่านนายกมากครับที่ ไ ด้ตอบคําถามและชี้แจง
โครงการต่าง ๆ  ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมานะครับ  เมื่อสักครู่ท่าน
นายกลืมกล่าวถึงโครงการจัดสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เราได้สนับสนุนงบประมาณอีกประมาณ 
100 ล้านบาทนะครับ  ถือเป็นโครงการใหญ่อีกโครงการนะครับที่เรา
ได้จัดทําขึ้น ตอนนี้เราได้สอบถามและอภิปรายกันพอประมาณแล้ว 
ถือว่าท่านายกได้แถลงนโยบายเรียบร้อยแล้ว ต้องขอบคุณท่านนายก
มากนะครับที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ได้รับทราบเพื่อจะได้นํา
นโยบายไปพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป 
 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ  ญัตติขออนุมัต ิ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   
 

จะมีขั้นตอนดังนี้ ให้ฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อสภา จากนั้น
จะให้สมาชิกซักถามข้อสงสัยหรืออภิปราย สุดท้ายก็ขอมติที่ประชุมว่า
จะอนุมัติหรือไม่ และผมก็จะประกาศผลนะครับ  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านครับ  
การที่จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนงบประมาณสมทบทุนในการจัดสร้าง
พระพุทธมหาธรรมราชาจําลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เ จ้ า อยู่ หั ว เ นื่ อ ง ในว โ รก าส เ จ ริญพระชนมายุ  84  พรรษา 
ณ  พุทธอุทยานเพชบุระ ถนนสระบุรี – หล่มสัก อําเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบูรณ์  เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้สักการะบูชา  
อีกทั้งใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งสถานที่ดังกล่าวยัง
มิได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริ เวณโดยรอบเนื่องจากยังคงขาด
งบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการ  ดังนั้น  เพื่อให้การ
ดําเนินงานตามโครงการสําเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์  อีกทั้ง
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ณ พุทธอุทยาน  
เพชบุระ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 

/ตามข้อบัญญติั... 
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ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2554 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รวม 1 โครงการ  ดังนี้ 
กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ข้อที่ 1 โอนลด 1 รายการจากรายจ่ายงบกลางประเภท
เงินสํารองจ่ายจํานวน 12,500,000.-  บาท  ข้อที่ 2 โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่จํานวน 1 โครงการ คือ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พุทธอุทยานเพชบุระ  พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ  
ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังไว้ 12,500,000.-  
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชบุระ พระพุทธ
มหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดแยกได้ ดังนี้  
1. งานอาคารประกอบด้วย  
1.1 งานลานคอนกรีตที่จอดรถภายในพุทธอุทยานเพชบุระ  
1.2 งานน้ําพุ   
1.3 งานกระถางต้นไม้ภายในพุทธอุทยานเพชบุระ   
1.4 งานเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้      
1.5 งานลานทางเดินภายในบริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ            
1.6 งานห้องน้ําในอุทยานเพชบุระ   
1.7 งานระบบไฟฟ้าสนาม   
1.8 งานสปริงเกอร์ระบบรดน้ําต้นไม้   
2. งานปลูกต้นไม้และพันธ์ุไม้ประกอบด้วย  
2.1 งานปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ  
2.2 งานประเภทพันธ์ุไม้โดยรอบพุทธอุทยานเพชะบุระ  
รายละเอียดตามแบบของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพชรบูรณ์ เลขที่ สยศจ. 28/2554 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยวิ ธีการงบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 หมวด  
ที่ 4  การโอนและแก้ไข ข้อที่ 27 การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 
 

          ขอบคุณท่านนายกที่เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2554  ซึ่งได้แถลงญัตติให้ท่านสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับทราบ คือ ได้โอนจากเงินสํารอง
จ่ายจํานวน 12,500,000.- บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามท่ีได้แถลงซึ่งประกอบด้วย 10 รายการ นะครับ มีสมาชิกท่านใด
สงสัยหรือไม่ครับ เชิญท่าน ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ ครับ 

/นายเกรียงศักด์ิ... 
 

http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2ADRA_enTH439&biw=1152&bih=688&sa=X&ei=xxNbTrfMHcmtrAeOx8WaBg&ved=0CB8QBSgA&q=%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1
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นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นายกอบจ.เพชรบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

(รกท.ผู้อํานวยการกองช่าง) 
นายสํารวย  เจอะแก่นหอม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 

         

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายเกรียงศักด์ิ  
พิชิตกวิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต
อําเภอวิเชียรบุรี  ผมสงสัยในรายละเอียดซึ่งเขียนว่า รายละเอียด 
ตามแบบของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  
จะถูกต้องหรือไม่ครับ เนื่องจากกองช่างจะต้องรับรองแบบและนายก
อบจ. ก็ต้องเซ็นในแบบแปลน  ต่อไปถ้าเกิดปัญหากรมโยธาธิการ  
ก็จะไม่รับผิดชอบเพราะไม่ได้สังกัดอบจ. แล้วช่างอบจ. ก็จะไม่
รับผิดชอบอีกเพราะตามข้อบัญญัติเขียนว่ากรมโยธาธิการเขียนแบบ
มาให้  ฝ่ายบริหารเห็นควรอย่างไรครับ  แต่เรื่องการโอนงบประมาณ
นั้นไม่มีปัญหาครับ ผมเห็นด้วย ขอบคุณครับ 
 

         ขอบคุณท่านส.อบจ.เชิญท่านนายกครับ 
   

         กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
กราบเรียนท่าน ส.อบจ.เกรียงศักด์ิครับ  เนื่องจากแบบของโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเป็นแบบมาตรฐานที่ ได้จัดทํา
เรียบร้อยแล้วและรับรองโดยวิศวกร  จากนั้นเราได้ให้ทางกองช่างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจพร้อมเซ็นกํากับ ส่วน
รายละเอียดนั้นให้กองช่างชี้แจง เพื่อความเข้าใจตรงกันในสภาฯ  
หากมีข้อแก้ไขจะได้ดําเนินการได้ถูกต้องนะครับ 
 

          ขอบคุณท่านนายกครับ  เชิญกองช่างครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านนายกครับ  เรื่องการโอนงบประมาณที่มาต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยาน
เพชบุระนั้น ในเรื่องของแบบแปลนกองช่างได้รับการประสานจากฝ่าย
บริหารและกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการที่ต้องดําเนินการอย่าง
เร่งด่วนนะครับ อีกทั้งทางโยธาธิการและผังเมืองเป็นเจ้าภาพ จึงใช้
แบบแปลนของทางโยธาธิการและผังเมืองซึ่งมีมาตรฐานการรับรอง
จากวิศวกรเรียบร้อยแล้ว  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงาน
ครับ  ขอบคุณครับ 
 

          ขอบคุณหัวหน้าสํารวยครับ  สรุปคือทางโยธาธิการและผัง
เมืองได้ออกแบบไว้ และได้นําแบบมาให้กองช่าง อบจ.เพชรบูรณ์  
เซ็นกํากับอีกครั้งนะครับ  เชิญท่าน ส.อบจ.เกรียงศักด์ิครับ 
 

          ขอบคุณครับ  แล้วในข้อบัญญัติจะเขียนข้อความอย่างไรครับ 
หรือเขียนตามเดิมครับ ตามคิดของผมน่าจะเปลี่ยนข้อความเป็นตาม 
 

/แบบแปลน... 
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นายกอบจ.เพชรบูรณ ์
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นางนิภา  เจนจบธรรม 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นายเสวก  ศรลัมภ ์
 

 
 
 

 
 

 

 
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เอกสาร
ถูกต้องแต่ถ้าฝ่ายบริหารยืนยันว่าถูกต้องก็ไม่เป็นไร  ขอบคุณครับ 
 

          เชิญท่านนายกครับ 
 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่านครับ  
ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาท่านเกรียงศักด์ิจากอําเภอ
วิเชียรบุรีมากนะครับ  เนื่องการจัดทําโครงการดังกล่าวนั้นจะต้อง  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5  ธันวาคม 2554  นะครับ และจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้เป็นเจ้าภาพส่วนการออกแบบนั้นผู้รับผิดชอบจะเป็น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  ในขณะเดียวกันท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ปรารภกับผมว่าในความเป็นจริงจะต้องใช้เงินใน
ยุทธศาสตร์ในการก่อสร้างส่วนขององค์พระและบริเวณโดยรอบ  
แต่สุดท้ายงบประมาณเกิดติดขัดไม่สามารถดําเนินการได้  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จวันที่ 26 
กันยายน 2554 ที่จะถึงนี้นะครับ  จึงได้รับการประสานงานเร่งด่วน
ผมจึงได้มอบหมายให้ทางกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
และทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สรุปแบบ
พร้อมการรับรองจากวิศวกรเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางกองช่าง
ตรวจสอบแบบแปลนแล้วเป็นที่ยอมรับนะครับว่าได้มาตรฐานครับ ผม
ขอเรียนยืนยันว่าฝ่ายบริหารเห็นชอบที่จะขอให้ท่านสมาชิกอนุมัติใน
เรื่องของแบบที่ได้มีการอภิปรายไปนะครับ  ขอบคุณครับ 
 

          ขอบคุณท่านนายกครับ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ 
เชิญท่าน ส.อบจ.นิภา ครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ดิฉัน ส.อบจ.นิภา  เจนจบธรรม  สมาชิกสภา เขต 2 อําเภอหนองไผ่ 
ขอสนับสนุนการโอนงบประมาณที่จะมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพื่อจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชบุระนะคะ
ขอบคุณค่ะ 
 

          ขอบคุณท่านส.อบจ.นิภา ครับ  เชิญท่านส.อบจ.เสวก ครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  ท่านนายกอัครเดช  ทองใจสด  ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ  ผมนายเสวก  ศรลัมภ์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เขต 3 อําเภอหล่มสัก  ผมขอสนับสนุนนโยบาย 
การโอนงบประมาณที่จะมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดทําโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชบุระเช่นกัน  ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็น
มงคลกับจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยิ่งครับ  ขอบคุณครับ   

/ประธาน.. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://www.dpt.go.th/
http://www.dpt.go.th/
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นายธัชพล  ดวงพตัรา 
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นางนิภา เจนจบธรรม 
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ผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบรูณ ์
(นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ขอบคุณท่าน ส.อบจ.เสวก เชิญท่าน ส.อบจ.ธัชพล ครับ 
 

          เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ท่านนายก  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัชพล ดวงพัตรา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอําเภอเมือง  
ผมยินดีและสนับสนุนนโยบายการโอนงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชบุระเช่นกัน ขอบคุณครับ 
 

          ขอบคุณครับ เชิญท่าน ส.อบจ.นิภาครับ   
 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ขณะนี้ได้มีการ
เปิดให้จองพระพุทธมหาธรรมราชา จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ 

 

          ขอบคุณท่านส.อบจ.นิภาครับ  เชิญท่านผู้ว่าครับ 
 

          ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายบริหาร รวมทั้งข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่านผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมประชุมสภา
ในวันนี้ครับ  ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีเจตนาที่จะช่วยจังหวัดในการสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิม 
พระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
ให้เรียบร้อย ผมอยากเพิ่มเติมในส่วนของการชี้แจงเรื่องเมื่อสักครู่ 
นะครับว่า เดิมจังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังใจจะขอใช้งบส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด ประมาณ 7 ล้าน และได้ทําการขอโอนงบประมาณ
ไปแล้ว ปรากฏว่าเป็นช่วงระหว่างที่รัฐบาลกําลังมีการเลือกต้ัง  
การโอนงบประมาณดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ก่อนนะครับ ฉะนั้น โดยข้ันตอนและระเบียบของทางราชการทําให้
โอนงบประมาณไม่ทันสําหรับการดําเนินการจัดสร้างพระพุทธมหา
ธรรมราชาจําลององค์ใหญ่ ทั้งการเตรียมงานก่อนที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จนะครับ ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึง
ไ ด้รับปากที่จะช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับ  โดยพิจารณาใช้ เงิน
งบประมาณที่ต้ังไว้แล้วแต่ยังมิได้ใช้ ดําเนินการโอนมาเพื่อสนับสนุน
เป็นจํานวนเงิน  12,500,000.-  บาท แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอ 
นะครับ ยังคงขาดห้องสุขาอีก 1 หลัง และลิฟท์แก้ว ซึ่งตามแบบของ
โยธาธิการและผังเมือง กําหนดให้เป็นลิฟท์แก้วเพื่อบริการสําหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะใช้ขึ้นไปบนองค์พระ  แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่
สําหรับการท่องเที่ยวภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม  จึงกําหนดรูปแบบ 
ให้เป็นลิฟท์แก้ว  ฉะนั้นหากถามถึงจํานวนงบประมาณก็ยังคงขาดอยู่
นะครับ ปีหน้าคงใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัดดําเนินการต่อไปตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่  ในส่วนของการดูแลทาง 
 

/จังหวัด... 
 

http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1W1ADRA_en&biw=1152&bih=688&sa=X&ei=-v1dTsOwMYPzrQet57yfDw&ved=0CBYQBSgA&q=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1W1ADRA_en&biw=1152&bih=688&sa=X&ei=-v1dTsOwMYPzrQet57yfDw&ved=0CBYQBSgA&q=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1W1ADRA_en&biw=1152&bih=688&sa=X&ei=-v1dTsOwMYPzrQet57yfDw&ved=0CBYQBSgA&q=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&spell=1
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จังหวัดได้จัดต้ังมูลนิธิเพื่อดูแลบูรณะ รับผิดชอบบํารุงรักษาองค์พระ  
เนื่องจากเป็นพุทธมณฑลทั้งธรรมยุตและมหานิกาย สามารถที่จะ
ประกอบพิธีกรรมในพื้นที่เดียวกันได้ โดยที่ไม่มีปัญหาซึ่งกันและกัน 
หลังจากที่จังหวัดได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้มูลนิธิ ที่จะมี
กรรมการ 15 คน 3 คนแรกจะเป็นกรรมการโดยตําแหน่งของภาค
ราชการ  3 คนที่สองจะเป็นกรรมการโดยตําแหน่งของภาคเอกชน  
และอีก 9 คนจะเป็นกรรมการตลอดชีพนะครับ  ผู้ที่เป็นกรรมการ
ตลอดชีพคือผู้บริจาคเงินเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปนะครับ ขณะนี้ก็มี
มากกว่า 9 คน ส่วนกรรมการโดยตําแหน่งจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานมูลนิธิโดยตําแหน่ง มีปลัดจังหวัดเป็นเลขานุการมูลนิธิ  
และคลังจังหวัดเป็นเหรัญญิก  ส่วนองค์กรเอกชนจะเป็นประธาน
หอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมและนายกสมาคมพาณิชย์จังหวัด
จะเป็นกรรมการมูลนิธิโดยตําแหน่งนะครับ  จะช่วยกันดูแลบูรณะ
พระพุทธมหาธรรมราชาจําลององค์ใหญ่ร่วมกันครับ  หากในปีต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้ังงบประมาณสําหรับสนับสนุนในด้าน
อื่น ๆ อีก ก็จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง เพราะจะทําให้พื้นที่ที่จะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเพชรบูรณ์นั้นสมบูรณ์แบบมากย่ิงขึ้น  
เนื่องจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นสถานที่ที่สามารถทํา
พิธีกรรมทางศาสนา อบรม สั่งสอน ลูกหลานชาวเพชรบูรณ์ได้นะครับ  
ที่สําคัญบริเวณโดยรอบขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์อนุญาตให้จังหวัด
พัฒนารอบสระที่อยู่ด้านหลังองค์พระให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้
ด้วยนะครับ  น่าจะมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรในการปรับพ้ืนที่
ให้เป็นลู่ว่ิงหรือลานสําหรับการออกกําลังกายในอนาคตก็จะดีย่ิงขึ้น 
ซึ่งเป็นภาพโดยรวมสําหรับการปรับพ้ืนที่  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมทั้งสมาชิกทุก ๆ ท่านที่
อภิปรายให้การสนับสนุนกับการดําเนินงานโครงการดังกล่าวนะครับ  
และหวังว่าสิ่งที่จังหวัดสร้างขึ้น ไม่ได้เป็นผลงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัด แต่เป็นผลงานของคนเพชรบูรณ์ทั้งจังหวัด ที่มีส่วนร่วมทั้ง 7 
ล้านคน ปีนี้พี่น้องชาวเพชรบูรณ์อยู่อย่างมีความสุข ไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยเหมือนจังหวัดข้างเคียง 
ผมมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นจะเป็นอานิสงส์ต่อลูกหลานชาว
เพชรบูรณ์ไปนานเท่านาน ด้วยแรงศรัทธาที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างขึ้น
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา  ด้วยแรงศรัทธาที่พวกเรามีต่อพระพุทธ
มหาธรรมราชาซึ่งผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราสร้างเป็นมงคล และมงคลนั้น 
พวกเราตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้พระองค์ท่านมีพระวรกายที่แข็งแรง  มีพระชนมายุ
ย่ิงยืนนานเป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไปครับ  ขอขอบคุณครับ 
 
 

/ประธาน... 
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มตทิีป่ระชุม: 
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นายก อบจ.เพชรบรูณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ได้ช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาจําลอง  
องค์ใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ของพวกเรา  มีสมาชิกท่านใดสงสัย
หรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีผมจะขออนุมัติขอมติสภาแห่งนี้นะครับ สมาชิก
ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ .ศ . 2554 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกมือด้วย
ครับ...เป็นเอกฉันท์นะครับ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ   
 

อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ 
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับ ฝ่ายบรรเทา 

สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม  กองช่างครับ  ได้เรียนเชิญท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 
2554  ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ขอเรียนเชิญนะครับ มีท่านใดมีเรื่อง
อะไรพูดคุยหรือไม่ เชิญนะครับ  เรียนเชิญท่านนายก ฯ ครับ 
 

         กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ  
วันนี้เป็นวันแถลงนโยบายซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ  
ผมในฐานะที่ ไ ด้รับตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์อีกครั้ งนะครับ  ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน  
โดยเฉพาะทีมงานผู้บริหารนะครับ  วันนี้ยังไม่ได้มีการแต่งต้ังคณะ
ผู้บริหารนะครับ  แต่ผมขอแนะนําทีมงานผู้บริหารของผมนะครับ ซึ่ง
วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ  ท่านแรกนะครับ
ท่านสมศักด์ิ อนรรฆพันธ์ ท่านที่สองท่านพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ 
ท่านที่สามท่านนิวัต วัชรขจร ท่านที่สี่ท่านณัฐพล ทองใจสด  ท่านที่หา้
ท่านศรายุทธ  กวยทา ท่านที่หกท่านเสถียร  อภิญญาภิญโญ และอีก
ท่านที่ไม่ได้มาร่วมในที่ประชุมแห่งนี้นะครับท่านอภิวุฒิ  พรพฤฒิพันธ์ุ 
ซึ่งเป็นทีมงานที่จะต้องทํางานร่วมกันในอนาคตนะครับ  ต้องขอความ
ร่วมมือจากท่านสมาชิกและพี่น้องข้าราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร่วมกันทํางาน
ด้วยดีตลอดมานะครับ ผมขอกราบขอบพระคุณมากครับ   
 

/ประธาน... 
 
   



 - 23 - 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
 

นายเสวก  ศรลัมพ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
 

นางพรพรรณ ์ โพธิด์ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุม 
 

 
 
 

 

        ขอบคุณท่านนายกที่ได้แนะนําทีมงานคณะผู้บริหารซึ่งมี 7  
ท่านด้วยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในวาระอื่น ๆ นะครับ  มีสมาชิกท่านใด
สงสัยสามารถสอบถามได้นะครับ  เชิญท่าน  ส.อบจ.เสวกครับ  
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  และฝ่ายบริหารทุกท่าน 
นะครับ  ผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 
อําเภอหล่มสัก ขอหารือข้อระเบียบในการก่อสร้างถนน คสล. ซึ่งพื้นที่
ในเขตอําเภอหล่มสักที่เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอให้ลด
ขนาดความกว้างของถนนจาก 6 เมตรเหลือ 5 เมตร  ได้หรือไม่ครับ 
เนื่องจากบางพื้นที่มีความต้องการถนนขนาดกว้าง  5 เมตร และจะ
ขอเพิ่มเป็นความยาวแทน พร้อมกับการลดปัญหาของการล้ําพ้ืนที่ของ
ชาวบ้านที่จะต้องแบ่งพื้นที่ส่วนตัวมาทําเป็นเส้นทางการคมนาคม
สําหรับการสัญจรไปมาครับ ขอหารือข้อระเบียบกับทางสภาครับ 
ขอบคุณครับ 
 

         ขอบคุณท่าน ส.อบจ.เสวกครับ  จะขอให้ท่านนายกรวมตอบ
ครั้งเดียวเลยนะครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามหรือไม่ครับ  
เชิญท่าน ส.อบจ.พรพรรณ์ ครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สวัสดีท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ดิฉันนางพรพรรณ์  โพธ์ิดี  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เขต 3 อําเภอหนองไผ่  ขอ
หารือในเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนลํากง  เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน
มามีฝนตกหนักมากทําให้ถนนเส้นทางการสัญจรสายทางไปท่าด้วง 
ไม่สามารถใช้การได้เป็นปกติ  ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตําบล 
ท่าด้วงต้องไปใช้ถนนเส้นทางการสัญจรของตําบลซับบอนแทน  และ
ปัจจุบันเส้นทางไปบ้านซับบอน ไปทางตําบลสระแก้วได้เกิดปัญหาดิน
สไลด์ปิดถนนเส้นทางการสัญจรทําให้ใช้งานได้เพียงช่องทางเดียว ซึ่ง
ตอนนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและชาวบ้าน
กําลังนําออกมาจําหน่าย  ซึ่งรถที่ขนสินค้าทางการเกษตรนั้นเป็น
รถบรรทุกที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากนะคะ ดิฉันเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับ
อันตราย  หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางได้ จึงอยากขอความ 
อนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้นํา
เครื่องจักรเข้าไปทําการช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเบื้องต้น
ขอบพระคุณค่ะ 
 

          ขอบคุณท่าน ส.อบจ.พรพรรณ์ เชิญท่าน ส.อบจ.จันทนา ครับ 
 
 

/นางสาวจันทนา... 
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นางสาวจนัทนา  วัฒนกติานนท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานในทีป่ระชุม 
 

นายเสวก  ศรลัมพ ์
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นายเอกชัย  อาสมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด   ท่านนายก
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ จากเหตุการณ์ที่ผ่าน
มาได้เกิดอุทกภัยหลายแห่ง ซึ่งในส่วนของอําเภอหล่มสัก โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ที่ดิฉันเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ได้รับความกรุณา
จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
สภาพเหตุการณ์จากการที่ประชาชนได้ประสบกับปัญหาอุทกภัย  
ท่านได้ให้ความกรุณาจัดถุงยังชีพไปให้ชาวบ้านซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนจากอุทกภัยเป็นบางส่วนและเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะเดียวกันทางประชาชนได้ 
ร้องขอมาทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ว่าอยากให้ทําจัดโครงการหรือจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อจัดถุง 
ยังชีพให้กับชาวบ้านได้บ้างหรือไม่ ขอบคุณค่ะ 
 

         ขอบคุณครับ   เชิญท่าน ส.อบจ.เสวกครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯครับ เป็นประเด็นเดียวกับท่าน 
ส.อบจ.จันทนานะครับ  ในเขตพื้นที่ของผมหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตําบล 
ปากดุก จํานวน 2 หมู่บ้าน และตําบลหนองไขว่ หมู่ที่ 8 บ้านท่าแร ่ 
หมู่ที่ 10  บ้านโนนทอง หมู่ที่  12  บ้านสวนป่าละมุด  ที่เอ่ยมา
ทั้งหมดนี้ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมหนักมากนะครับ  
อยากขอความเมตาจากท่านนายกอัครเดช  ทองใจสด ให้ช่วยจัดสรร
งบประมาณหรือถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 
ซึ่งผมก็ได้นําภาพถ่ายพร้อมรายชื่อผู้ เดือดร้อนมาเสนอด้วยครับ  
ขอความกรุณาด้วย ขอบคุณครับ 
 

         ขอบคุณท่าน ส.อบจ.เสวก เชิญท่าน ส.อบจ.เอกชัยครับ  
 

กราบเรียนท่านประธานสภาครับ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ  เขตของผมเขตที่ 4 อําเภอหนองไผ่  
ซึ่งพื้นที่ของผมก็ได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับ  
รวมท้ังหมด 3 ตําบล 42 หมู่บ้าน บางหมู่ก็ได้รับความเดือดร้อนมาก 
บางหมู่ก็ได้รับความเดือดร้อนน้อย โดยเฉพาะหมู่ที่ 3 บ้านลํากง ช่วง
ระหว่างรอยต่อของตําบลวังท่าดี น้ําท่วมผ่านถนนแล้วครับ  ทําให้
ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ดําเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จไปแล้วได้รับความเสียหาย และผมก็อยากจะขอขอบคุณท่าน
นายกในส่วนของตําบลท่าแดง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 
12 ที่ท่านนายกได้ให้ความกรุณาจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง
ถนนลาดยางบ้านไร่ขอนยางขวางให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ  ซึ่ง
ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไปมา  และผมขอสอบถาม 

 
/ถึงเรื่อง... 
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ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นางสาวจนัทนา  วัฒนกติานนท ์
 
 
 
 

 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นายก อบจ.เพชรบรูณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถึงเรื่องที่ได้เรียนถามท่านรองปลัดฯ ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา
เกี่ยวกับโครงการขุดลอกคลองลํากงหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 5  ตําบล
ท่าแดง อําเภอหนองไผ่ ได้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างไรบ้าง
แล้วครับ ซึ่งท่านรองปลัดฯ ได้รับปากกับผมในที่ประชุมว่าจะเร่ง
ดําเนินการสวบสวนข้อเท็จจริง ในวันนี้ผมจึงขอทราบว่าเป็นอย่างไร
บ้างครับ ประเด็นแรกนะครับเซ็นสัญญาแล้ว  แจ้งเข้ามาดําเนินการ
ผ่านช่างควบคุมงาน ช่างผู้ควบคุมงานต้องออกมาชี้จุด สองช่างผู้
ควบคุมงานไม่ออกมากําหนดแนวระดับและไม่ประสานงานกับผู้รับ
จ้าง สามสัญญาใกล้จะหมดแล้วผู้รับจ้างเข้าไปดําเนินการตามแบบ
แปลนแจ้งส่งมอบงานและขอเบิกเงิน  แต่ช่างผู้ควบคุมงานบอกว่า
โครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่ทับซ้อนจากหน่วยงานอื่น ๆ นะครับ  
คําถามของผมมีอยู่ว่า  หนึ่งเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
ได้เซ็นสัญญากับผู้รับจ้างแล้วทําไมปล่อยให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามา
ทํางานซ้ํา และทับซ้อนได้ครับ สองช่างผู้ควบคุมงานทําไมถึงไม่แจ้ง 
ถึงอุปสรรคในการทํางานโครงการดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบ  สาม
โครงการดังกล่าวจะชี้แจงอย่างไร ขอบคุณมากครับ 
 

          ขอบคุณ ส.อบจ.เอกชัย   เชิญท่าน ส.อบจ.จันทนาครับ 
 
          ขออนุญาตนะคะท่านประธานสภาฯ  เมื่อสักครู่ถูกพาดพิงค่ะ  
คือน้ําท่วมนั้นได้ท่วมทั้งหมด 4 ตําบลนะคะ คือเทศบาลเมืองหล่มสัก  
ตําบลวัดป่า ตําบลตาลเด่ียว  และตําบลสักหลงค่ะ  บางจุดท่วมถึง
ขนาดครึ่งลําตัวนะคะ  และขณะนี้ยังคงท่วมขังอยู่ ดิฉันก็ยังได้รับ
หน้าที่มาขอความอนุเคราะห์ในส่วนของเครื่องสูบน้ําเช่นกันค่ะ   
 
 

          ขอบคุณครับ  เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  
เริ่มจากท่าน ส.อบจ.เสวกครับ  เรื่องถนน 6 เมตรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นไม่สามารถที่จะปรับขนาดของความกว้าง
จาก  6 เมตรเหลือ 5 เมตรได้นะครับ เนื่องจากเป็นประกาศนะครับ
ไม่สามารถที่จะปรับได้ หากเป็นกรณีของถนนคอนกรีตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องผิวจราจรไม่น้อยกว่า  6 เมตร ครับ 
ส่วนเรื่องที่สองคาบเก่ียวกับเรื่องที่สี่ของท่านส.อบจ.พรพรรณ์  โพธ์ดี  
กับท่านส.อบจ.เอกชัยนะครับในเรื่องของการเกิดอุทกภัยทําให้เกิดน้ํา
ท่วมขัง  ทั้งยังมีการก่อสร้างเขื่อนทําให้ถนนเส้นทางการสัญจรไปมา 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรนั้นได้รับความ
เดือดร้อน ทําให้ชาวบ้านจะต้องหันไปใช้ถนนสายวังท่าดี สระแก้ว 
 

/ซึ่งเป็น... 
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ซึ่งเป็นถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ไปดําเนินการ
จัดทําโครงการถนนคอนกรีตเพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
เมื่อปีที่ผ่านมาก็พบว่าได้ประสบกับปัญหาดินสไลด์  เนื่องจากตําบล 
วังท่าดีและตําบลสระแก้วเป็นตําบลที่อยู่บนไหล่เขาทําให้ถนน 
ไม่สามารถให้งานได้จากสองเลนก็ใช้งานได้เพียงเลนเดียว  แต่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นําเครื่องจักรเข้าไปดําเนินการแก้ไข
เมื่อปีที่ผ่านมาสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นปีนี้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นอีกครั้ง
และผมก็ได้รับการประสานงานจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สระแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าดี ให้ประสานงาน
กับทางกองช่างซึ่งขณะนี้ทางกองช่างโดยคุณสํารวย ได้ประสานงาน
กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าดีแล้วเพื่อที่จะได้เข้าไป
ดําเนินการแก้ไข  อาจจะนําเครื่องจักรเข้าไปแก้ไขตามที่ท่านส.อบจ.
พรพรรณ์ ได้ขอความอนุเคราะห์มานะครับ  แต่จะไม่ถาวรนะครับ  
เนื่องจากการแก้ปัญหาที่ถาวรคงต้องให้ช่างเข้าไปดําเนินการหาวิธีการ
แก้ปัญหาอีกครั้งนะครับ  สําหรับงบประมาณนั้นทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบครับ ผมจะเข้าดําเนินการ
แก้ไขให้อย่างเร่งด่วนนะครับ  ส่วนเรื่องที่สามของท่านสมาชิกสภา
จากเขตอําเภอหล่มสักท่านส.อบจ.จันทนา และท่าน ส.อบจ.เสวก  
ในเรื่องของน้ําท่วมขังในเขตอําเภอหล่มสัก ตําบลตาลเด่ียว เขต
เทศบาลหล่มสัก ถึงเขตตําบลปากดุกของท่านส.อบจ.เสวก ในครั้งแรก
ที่ เ กิ ดน้ํ าท่ วมนั้ น ผม ไ ด้มี โ อกาสลงพื้ นที่ พ ร้ อมกั บท่ านสั น ติ  
พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้นํา 
ถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้เกิดน้ําท่วมขึ้นซ้ําสองอีกครั้ง ทางจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้ดําเนินการจัดถุงยังชีพเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วนะครับ  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น ใน
ปีนี้ผมยังไม่ได้ดําเนินการจัดถุงยังชีพใด ๆ เลย  แต่ก็ไม่ทิ้งพวกเรานะ
ครับ  ผมจะจัดหาถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมโดยเร็วที่สุดนะครับ  
โดยจะประสานงานกับท่านสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเร็วที่สุดครับ ส่วน
ท่านส.อบจ.เอกชัยที่เรียนถามมาในเรื่องของสัญญาจ้างงาน เรื่องการ
แจ้งเข้าดําเนินการที่เกี่ยวโยงไปถึงช่างนั้นนะครับ  ในรายละเอียดของ
ปัญหาที่ผมได้รับรายงานมา ผมคิดว่าเป็นปัญหาของพื้นที่การทํางาน
ทับซ้อนระหว่างงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
กับงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 
 

/สิ่งแวดล้อม... 
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ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นายวสันต์  ทองมีแสง 
 
 
 
 
 
 

 
สิ่งแวดล้อมนะครับ  งบประมาณที่เสนอโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์โดยท่านส.อบจ.เอกชัย ที่เสนอของบประมาณผ่าน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นความต้ังใจดีของ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ผ่านงบประมาณให้ท่านส .อบจ .เอกชัย 
หลังจากหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะมีการเข้าดําเนินงานตาม
สัญญา  แต่ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญากับทางกรมทรัพยากรน้ําได้เข้า
ดําเนินการไปก่อนแล้ว  จึงเกิดปัญหาพื้นที่การดําเนินงานทับซ้อนกัน 
งบของท่าน ส.อบจ.เอกชัยก็ไม่สามารถลงพื้นที่ได้จึงเป็นปัญหา ผมเอง
ก็ยังไม่ได้ศึกษาถึงรายละเอียดของระยะเวลาการเซ็นสัญญาว่าทาง
หน่วยงานใดเซ็นสัญญาก่อน  เมื่อท่านส.อบจ.เอกชัยอยากทราบถึง
รายละเอี ยดทั้ งหมดนั้ นนะครับ  ผมขอให้ เป็นการสอบสวน 
หาข้อเท็จจริงโดยการจัดต้ังคณะกรรมการเข้าตรวจสอบโครงการ
ดังกล่าวนะครับ ผมขอความเห็นจากสภาด้วยนะครับเพื่อเป็นกรณี
ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาในอนาคตด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

          ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญท่านส.อบจ.กรียงศักด์ิครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายเกรียงศักด์ิ  
พิชิตกวิน จากอําเภอวิเชียรบุรี  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มี
การเสนอปัญหาเรื่องการเบิกเงินแล้วแต่ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่อนุมัติ  เนื่องจากข้อมูลสองฝ่ายไม่ตรงกันนะครับ ฝ่ายหนึ่ง
ได้บอกว่ายังไม่ได้เข้าไปวางระดับและได้เข้าไปสํารวจพื้นที่แล้ว มีการ
ดําเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว  ส่วนอีกฝ่ายได้อ้างว่าได้
เข้าดําเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขอเบิกเงิน  
ดังนั้นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดแน่นอนทั้งผู้ ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง  
ผมจึงเห็นด้วยนะครับ ที่จะให้สภามีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยต้ังเป็นคณะกรรมการวิสามัญ
เพื่อหาข้อเท็จจริงนะครับ ซึ่งคณะกรรมการนั้นให้ประกอบไปด้วยฝ่าย
ข้าราชการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา เข้าร่วมพิจารณาถึงปัญหาและ
ข้อเท็จจริงตามขบวนการ ขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย  ผมขอเสนอ
ให้จัดต้ังคณะกรรมการวิสามัญจํานวน 7 ท่านเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง
และแนวทางการแก้ปัญหาครับ  ขอบคุณครับ 
 

          ขอบคุณครับ เชิญท่านส.อบจ.วสันต์ครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ท่านนายกอัครเดช  ทองใจสด  ท่านสมาชิกผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ  ผมนายวสันต์  ทองมีแสง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 อําเภอบึงสามพันครับ ในเรื่อง 
 

/ของปัญหา... 
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ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

 นายก อบจ.เพชรบรูณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 

 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจนัทนา  วัฒนกติานนท ์
 
 
 
 
 
 
 

 
ของปัญหาพื้นที่การทํางานทับซ้อน ทําให้ไม่สามารถเข้าดําเนินการได้ 
หากมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตรวจสอบแล้วจะเป็น
ความผิดทางอาญาหรือไม่ครับ และการที่ผู้รับจ้างแจ้งส่งงานนั้น  
ผมอยากให้ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบการจัดทําเอกสารให้
ละเอียดด้วยนะครับว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่ ขอบคุณครับ 
 

          ขอบคุณครับ  เชิญท่านนายกครับ 
 

          เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวพันถึงชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ผมเสนอให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการในการ
ดําเนินกานสอบสวนหาข้อเท็จจริงนั้น เพื่อแสดงถึงความบริสุทธ์ิ และ
โปร่งใสของตัวผมเอง  เป็นความบริสุทธ์ิและโปร่งใสของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับ  เมื่อท่านสมาชิกสภาสงสัย
ผมเห็นควรให้แต่งต้ังสมาชิกสภาเข้าร่วมการตรวจสอบพิจารณาหา
ข้อเท็จจริงในรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้วยนะครับ ต้อง
ดําเนินการตรวจสอบให้ ชัดเจนนะครับ ผมขออนุญาตให้สภา
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อที่จะดําเนินการตรวจสอบ
โครงการดังกล่าวได้อย่างเต็มที่นะครับ  ผมน้อมรับการตรวจสอบนั้น 
ขอบคุณครับ 
 

          ขอบคุณท่านนายกครับ  เชิญท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิครับ 
 

          ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ 4  
หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 5  ตําบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์ 
จํานวน  7  ท่านครับ ขอสมาชิกสภาฯ รับรองด้วยครับ...ขอบคุณครับ 
 

          ขอบคุ ณค รั บ  ท่ า น ส .อบจ . เ ก รี ย ง ศั ก ด์ิ ไ ด้ เ ส น อตั้ ง
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุด
ลอกคลองลํากง หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 5  ตําบลท่าแดง อําเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามท่ีท่านส.อบจ.เอกชัยได้หารือในสภาฯ 
แห่ งนี้ น ะครั บ   เ มื่ อ ผู้ รั บ รองถู ก ต้อ งผมขอสรุ ป ว่ า ให้ จั ด ต้ั ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อตรวจสอบโครงการดังกล่าว ขอให้เสนอ
รายช่ือเพื่อที่จะแต่งต้ังคณะกรรมการครับ  เชิญครับ 
 

           เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอชื่อคณะกรรมการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกคลองลํากง 
หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 5  ตําบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ดังนี้ค่ะ 1.นายชาติชัย สาลีผล 2.นายสํารวย  เจอะแก่น
หอม  3.นายพงศ์พล  แสนนอก  4.นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน 
 
 

/5.นางสุภาวดี... 
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ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 
 
 

นายวสันต์  ทองมีแสง 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นางนิภา   เจนจบธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 

นายธัชพล   ดวงพตัรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย 6.นายสมศักด์ิ  อนรรฆพันธ์  7.นางจิตรา  
ปาทาน  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
 

         ขอบคุณครับ ได้เสนอรายชื่อมาทั้งหมด 7 ท่านนะครับ  
และมีสมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีถือว่ารายชื่อที่ได้เสนอมาทั้งหมด
ดังกล่าว   เป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 5  
ตําบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่ นะครับ เชิญท่านส.อบจ.วสันต์ครับ 
 

         กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ผมเห็นด้วยที่ได้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมกาวิสามัญฯ ครับ   
 

          ขอบคุณครับ เชิญท่านส.อบจ.นิภาครับ 
 

          กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
นะคะ ขอขอบคุณทางสํานักปลัดฯ ที่ได้ทําการแก้ไขพรีเซ็นเทชั่น 
(Presentation) แนะนําโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ซึ่งได้นําภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และผู้บริหารเข้าร่วมประกอบการประชาสัมพันธ์ด้วย  เพราะถือว่าได้
ให้ความสําคัญกับสมาชิกสภาฯและฝ่ายบริหาร ต้องขอขอบคุณด้วย
นะคะ   
 

         ขอบคุณท่านส.อบจ.นิภาครับ  เชิญท่านส.อบจ.ธัชพลครับ 
 

         กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด  
ท่านนายกอัครเดช  ทองใจสด  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมนายธัชพล  ดวงพัตรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  เขต 3 อําเภอเมืองครับ  ขณะนี้อบจ.เพชรบูรณ์โดยท่าน
นายกได้ดําเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และผมอยาก
เชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ ขอบคุณ
ครับ 
 

          ขอบคุณท่านธัชพลครับ  ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าไปเยี่ยมชม 
เพื่อเป็นการให้กําลังกับวิทยากรและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  โดยเฉพาะวันเปิด
โครงการของแต่ละรุ่นผมอยากให้ท่านสมาชิกได้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมกันนะครับ  เพราะถือเป็นผลงานที่ดีมากขององค์การบริหาร 
 

/ส่วนจังหวัด... 
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เลกิประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เราได้รับคําชมจากผู้ปกครองจากหน่วยงาน
ราชการและครู อาจารย์นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องสื่อมวลชน  ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
ผมขออนุญาตปิดประชุม ขอบคุณครับ 
 
 
 ---------------------- 

            
 
                ผูจ้ัดทําร่างรายงานการประชุม                  ผูร้ับรองร่างรายงานการประชุม 
 
 
                     (นางบุญสิตา  คํามา)             (นายชัยวัฒน์  แก้วพิกุล) 
                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5                                    เลขานุการสภาฯ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  สมัยที่สอง   ครั้งที่ 2  ประจําปี  2554  ซึ่งประชุม 
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2554   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   
เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

       
    

ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ 
              (นายเสวก  ศรลมัพ์) 
 
ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
            (นายชํานาญ  มีวันเนือง) 
 
ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
           (นางสาวจิราพร  เทืองน้อย) 
 
ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
          (นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธ์ุ) 
 
ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
             (นายเอกชัย  อาสมาน) 
 
ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
             (นายสมคิด  รินนาศักด์ิ) 
 
ลงชื่อ....................................................กรรมการ/เลขานุการ 
         (นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธ์ุ) 
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